

เอกสารข่าวรายปี  
โดย สำนักประชาสัมพันธ์  
และ สารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



# bulletin

ปีที่ 2 ฉบับที่ 26  
1 - 16 พ.ค. 58

## Forward p.2

มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"ธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร"

## Recent News p.4

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำบุญ  
มอบโล่ ประจำปี'58

## BSRU Spot p.7

งานพิธีพระราชทานเพลิง  
ศพ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน  
อดีตอธิการบดี



Violet Frame

# นพฐกต

ตัวแทนนิสิตไทย  
เข้าร่วมเสวนาสังคม  
แห่งการศึกษา  
ณ ประเทศมาเลเซีย

อ่านต่อหน้า 3



## มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรม "ธรรมากิบาลสำหรับผู้บริหาร"

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สำนักศิลปะ  
วัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม "ธรรมากิบาลสำหรับ  
ผู้บริหาร" ระหว่างวันที่ 17 - 20 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  
ด้วย แผนกลยุทธ์เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย ให้  
มีความสำคัญเรื่อง การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
ด้วยหลักธรรมากิบาล และดำริของ ศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา  
ว่าที่อธิการบดี รอโปรดเกล้าฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช  
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อ  
สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุก  
ระดับ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง บรรยาย เรื่อง  
"ธรรมากิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย" และ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ บรรยาย  
เรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน" •



# ณัฐกิตต์ ตัวแทนนิสิตไทย เข้าร่วมเสวนาสังคมแห่งการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย



**นายณัฐกิตต์ นาคพล** นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อดีตนายกองค์การบริหารนิสิต ปีการศึกษา 2555 หนึ่งในนักศึกษาในชมรมนักศึกษาไทย **Universiti Sains Malaysia** ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ **“Student Role towards Formation of Educational Model for Sustainable Society”** เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Jen และ โรงแรม Four Points Penang และวาระการสัมมนาที่ นายณัฐกิตต์ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ คือ **“การเสริมสร้างความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการสังคมแห่งการศึกษา”**

นายณัฐกิตต์ เล่าถึงการเตรียมตัวในการเสวนาครั้งนี้ว่า **“ผมเป็นตัวแทนนิสิตไทยเพียงคนเดียวที่ได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ พร้อมอีกหลายประเทศที่เข้าร่วม อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และเจ้าภาพประเทศมาเลเซีย ส่วนในเรื่องของการเตรียมตัว ผมได้ศึกษาหัวข้อที่ได้รับมา คือ การเสริมสร้างความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการสังคมแห่งการศึกษา นำมาวิเคราะห์และแตกประเด็น หาข้อดีและข้อด้อยของระบบการศึกษาก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สังคมศึกษาในอนาคต สัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของนักศึกษาด้วยกันทั้งระดับ**

▲ ตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ **“Student Role towards Formation of Educational Model for Sustainable Society”**

ปริญญาตรีและปริญญาโท ตอนนีประเทศเพื่อนบ้านเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสัมมนาเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อรู้เขารู้เรา และประทับใจระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียมากที่สุด เพราะประเทศมีความมั่นคงในหลาย ๆ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา พร้อมทั้งจะก้าวเข้าสู่ AEC เราเองได้ศึกษาประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตครับ”

และช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ รายการ Happy Society ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้สังเกตเห็นถึงความสามารถของนิสิตคนเก่ง จึงขอสัมภาษณ์นายณัฐกิตต์ เพื่อออกรายการในช่วง **“เก่งและดี”** ในการเป็นตัวอย่างให้เยาวชน ทั้งทางด้านกิจการดำรงชีวิต ทักษะคิดวิเคราะห์ จิตสาธารณะ การทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 23 และ 30 เมษายน 2558 เวลา 15.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา •

## Recent news

กองบรรณาธิการ  
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

# เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำบุญ มอบโล่ ประจำปี'58



**เ**ื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 โดยมี **รศ.ปริยานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ** รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ อาคาร 24 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมรับขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 การมอบโล่รางวัลผลการเรียนดีให้แก่นิสิต รวมถึงนิสิตที่สร้างคุณงามความดี มีความประพฤติดีและจิตอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตนักศึกษาต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี •

# สร้างสื่อการสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Moodle



**ส**ำนักคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle และ SEO” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน พ.ศ.2558 ณ อาคาร 10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1064 โดยมี **ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา** ว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ) เป็นประธานเปิดงานและมี **ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ** อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายเดชอุดม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร มาให้ความรู้ในเรื่องของการสร้าง E-Learning โดย Moodle และการอบรมเรื่อง SEO โดยคุณวัชร สระสีบุกุล ผู้ก่อตั้งทีมงาน I'm ideas advertising เป็นวิทยากร •

# สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรม พัฒนาแอปฯ และ Internet of Thing



**เ**ื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือแบบ Cross-Platform” และ “การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Internet of Thing (IoT) บนอุปกรณ์ Arduino เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 1063 โดยมี **ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา** ว่าที่อธิการ (รอโปรดเกล้าฯ) เป็นประธานเปิดงาน

ภายในการอบรมทั้งสองหัวข้อ มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจจำนวนมาก สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือแบบ Cross-Platform มีวิทยากรโดยคุณศิวพงษ์ นิยมพานิช และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Internet of Thing (IoT) บนอุปกรณ์ Arduino เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยคุณณัฐพล จะสูงเนิน ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายและสาธิตวิธีการต่างๆ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการ Workshop ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน •

# หลังถึง นิสิตครุศาสตร์ คว่ารางวัล “ดาวดวงใหม่ลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม”



**ข**อแสดงความยินดีกับ **นายชวลิต ศรีแก้ว** หรือน้องหลังถึงนิสิตสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ นักร้องสังกัดวงเรคคอร์ด ได้รับรางวัลสาขาดาวดวงใหม่ลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม“หลังถึง”ไม่ค์ทองคำ จากเพลง “คนบ่ใช่แค่หายใจก็ผิด” ในงาน คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 12 ปี 2015 •

## Recent news

กองบรรณาธิการ  
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

### นาฏยศิลป์ รำเดี่ยว



เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏยศิลป์ ของนิสิต ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี **ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานดังกล่าวประกอบไปด้วย การแสดงทั้งหมด 19 ชุด แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบเช้าจำนวน 10 ชุด และรอบบ่ายอีก 9 ชุด มีนิสิต นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักแสดงอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมชั้น 16 อาคาร 27 •

### STUDENT RECITAL ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 นิสิตสาขาศิลปกรรมศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ STUDENT RECITAL ครั้งที่ 2 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต ได้แสดงผลงานทางดนตรีที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี และฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดการสร้างสรรคผลงานดนตรีที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ โดยมี **ผศ.ดร. สุพิศตรา วิไลลักษณ์** เป็นประธานเปิดงาน •

### บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเอนเตอร์เทนเมนท์ โชว์ ความมันส์ SHOWBIZ "ทีเด็ด"



เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเอนเตอร์เทนเมนท์ จัดงานครั้งแรก!! **LOMOSONIC** ครั้งแรกที่มาจัดเต็มความมันส์โดยได้รับเกียรติจากท่าน **ดร.ไพฑูรย์ มากสุข** คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ต ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 "LOMOSONIC" ศิลปินผู้มีเพลงฮิตและวลีเด็ด กับรางวัลการ์ตูนดีจากเพลง "ขอ" ได้รับรางวัล Top Talk-About Song เหล่า นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย **อ.ณัฐธิดา เตชะปัญญา** อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ทีมบับจัดคอนเสิร์ตเพื่อคอ Rock โดยมี ดีเจ ป๊อป-กิตติพงษ์ จาก EFM เป็น พิธีกรดำเนินรายการ และในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรม โชว์เด็ด! เปิดงานด้วย "เมรี" จากสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (ในรายวิชาการ จัดกิจกรรมพิเศษ), ชุดเด็ด Fashionshow : color of culture วัฒนธรรมแห่งสี จากสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และวงเด็ด! ศิลปินจากบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "Menutoday/Psychodream/Disorder" รายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมครั้งนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จะมอบเป็นทุนกิจกรรมการศึกษาในโครงการบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเอนเตอร์เทนเมนท์ต่อไป •

### Job fair 58



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ Job BKK จัดงาน **JOBFAIR 2015** เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2558 โดย **ผศ.สายัณห์ พุทธลา** ผู้อำนวยการ สำนักกิจการนิสิต นักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีบริษัทและห้างร้านชั้นนำกว่า 30 แห่ง ร่วมออกบูธรับสมัครงานในครั้งนี้ •



# งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสนา อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประมวลภาพบรรยากาศ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสนา อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ เมรุ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ •



# มบส.เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เนปาล



โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

**“มบส.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”**

เลขที่บัญชี 406-013840-7

ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมหาวิทยาลัยฯ จะนำเงินที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้แก่  
“โครงการหัวใจไทย ส่งไปเนปาล” ของรัฐบาลไทย

หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล  
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และส่ง Fax 0-2473-7000 ต่อ 1115 หรือ E-mail : [prinfoobsru@gmail.com](mailto:prinfoobsru@gmail.com)